

เ รื่ อ ง ปึ ด เ ล้ ม



ความเป็นหนึ่งใน “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ภาพถ่ายหญิงแม่ลูกอ่อนชาวเผ่ากัวฮาในบราซิลกำลังให้นมลูก หมูป่าตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก เพราะแม่ของมันได้ตายจากไป (ภาพถ่ายฝีมือของบิลโก เดล เกโซ ช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์ ชาวบราซิลที่ส่งผลให้เขาได้รับรางวัล คิง ออฟ สเปน อันทรงเกียรติ) บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ได้โดยมิต้องอาศัยคำนิยามใดๆ ทั้งสิ้น

เราเห็นภาพของความเป็นชาวเผ่าพื้นเมืองเดิมได้อย่างไม่ชัดเจน เห็นน้ำใจที่เธอมอบให้กับเจ้าลูกหมูป่าตัวน้อยๆ ที่พยายามดูดขับน้ำนมด้วยความหิวโหยเมื่อแม่ของมันได้ตายจากไป

ภาพที่เห็นชวนให้เรานึกไปถึงนิทานลูกเลือกับลูกวัวที่ร่วมดื่มน้ำนมจากเต้าเดียวกัน

น้ำนมแห่งความเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ชนิดใดตระกูลใด จะมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเองเสมอ

ความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีเส้นแบ่งว่าสัตว์ใดสูงศักดิ์

ความรักของแม่ตั้งความเป็นหนึ่งในความหลากหลายทาง “ธรรมชาติ” ตลอดมา

และมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถแปรสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ที่มีอยู่โดยธรรมชาติให้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ในขณะที่โลกเรากำลังสูญเสียภาวะอันหลากหลายทางชีวภาพ เพราะรูปแบบการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการทำลายสายสัมพันธ์ของสรรพชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติตลอดเวลา นั้นหนังสือหน้าปกสวย เนื้อหาดีที่เพิ่งออกวางตลาดกำลังทำลายสายตาของท่านผู้อ่านทั้งหลายให้จับต้องและควักกระเป๋าซื้ออ่านและเก็บไว้เป็นมรดกประจำบ้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำให้เราทั้งหลายตระหนักถึงบทบาทที่กำลังคุกคามสังคมโลกของเรา

ความรักของแม่ชาวเผ่ากัวฮาในบราซิลที่มอบให้กับเจ้าลูกหมูป่าตัวน้อยอย่างที่เราเห็นในภาพข้างบนนี้เท่านั้นที่จะช่วยกอบกู้โลกให้พ้นจากความล่มสลายนั้นได้

ขอให้เราวมใจกันใช้ความรักที่คงความเปี่ยมหนึ่งอยู่ในสายเลือดของมนุษยชาติสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมแห่งการศึกษา” เพื่อจรรโลงรักษา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ของโลกให้คงอยู่ต่อไป

รุ่งมณี

*หนังสือชื่อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรและสร้าง ความหลากหลายทางชีวภาพคืนให้กับธรรมชาติ โดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เช่น ประเวศ วะสี วิสุทธ์ ไบไบ จลาตสวย รมิตานนท์ ระพี สาคริก จัดพิมพ์โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2536 ราคา 90บาท)